



## เทพธิดาลูกทุ่งอเมริกัน

'เทพธิดาลูกทุ่ง' มิได้มีแต่เฉพาะประเทศไทย ในประเทศอื่น ๆ เช่น สหรัฐอเมริกาก็มีเช่นเดียวกัน อย่าลืมว่าการเกษตรเป็นหัวใจของการกินอัมในทุกสังคม เมื่อเกษตรกรมีการดำเนินชีวิตคล้ายกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่ย่อมมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันและแตกต่างจากคนอยู่ในเมืองโดยเฉพาะในเรื่องดนตรี วันนีขอเล่าเรื่อง 'เทพธิดาลูกทุ่ง' ที่ดังที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา เธอชื่อ **Dolly Parton**

ถึงแม้เธอจะดังมาก ๆ ในช่วงทศวรรษ 1970 - 1980 หรือเมื่อ 30 - 40 ปีก่อน แต่เธอก็เป็นดาวค้างฟ้า เอ่ยชื่อเธอในปัจจุบันคนทั้งโลกรู้จัก เพลงที่เธอทำให้ผู้คนจำเธอได้ก็คือ Jolene / I will always love you / Islands in the stream / 9 to 5 ฯลฯ

มิใช่เสียงร้องที่ไพเราะและสนุกสนานเท่านั้น หากเธอมีผมบลอนด์ ค่อนข้างท่วม เตี้ย และมีหน้าอกที่ใหญ่ผิดปกติ (โจ๊กเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ “ต้องเผาเสื้อชั้นในของเธอ 3 วันถึงจะไหม้หมด”) สิ่งที่โดดเด่นก็คือคำพูดของเธอที่คมและจริงใจ อีกทั้งยังซับซ้อนโดยใช้สิ่งที่ต้อยของเธอเป็นวัตถุดิบ

เธอเกิดในครอบครัวที่ยากจนมากเมื่อปี ค.ศ. 1946 ในรัฐเทนเนสซี เป็นลูกคนที่ 4 ของครอบครัว 12 คน ซึ่งปลูกใบยาสูบเป็นอาชีพหลัก เธอเล่าว่าพ่อไม่มีเงินจ่ายค่าคลอดเธอ ต้องให้เป็นข้าวโอ๊ตหนึ่งถุงแทน ทั้งหมดอาศัยอยู่ด้วยกันในกระท่อมซึ่งมีห้องเดียว

ปู่เธอเป็นหมอสอนศาสนา จึงเอาเธอและพี่ ๆ น้อง ๆ ไปร้องเพลงในโบสถ์ เธอจึงได้ทักษะการร้องเพลงมาตั้งแต่ยังเด็ก เมื่ออายุ 8 ปี เธอมีกีตาร์ตัวแรก พอ 10 ปี เธอก็ได้ร้องเพลงในรายการของสถานีวิทยุท้องถิ่น ความสามารถของเธอเริ่มปรากฏจนได้อัดเสียงลงแผ่นเมื่อตอนอายุ 13 ปี

เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมปลาย เธอก็เริ่มอาชีพจริงจังกด้านดนตรีด้วยการแต่งเพลงและประสบความสำเร็จ หลายเพลงขึ้นติดอันดับของประเทศ จากนั้นก็อัดแผ่นร้องเอง เธอแต่งงานเมื่ออายุ 20 ปี และมีความสุขในชีวิตแต่งงานจนฉลองแต่งงานครบ 45 ปีไปเมื่อ ค.ศ. 2011 ถึงแม้จะไม่มีลูกของตนเอง แต่เธอสนับสนุนหลานทั้งหมดของเธอให้มีชีวิตที่ดีด้วยรายได้มหาศาลจากการร้องเพลง

ชีวิตร้องเพลงจริงจังกของเธอเริ่มตอนอายุ 21 ปี ด้วยการตระเวนแสดงไปทั่วจนบริษัทใหญ่ และรายการโชว์ทางโทรทัศน์สนใจเพราะเธอมีเพลงดังส่วนตัวติดต่อกันหลายเพลง เพลง Jolene เป็นเพลงฮิตที่ทำให้เธออย่างมากในปี 1973 และดังไปทั่วโลก หลังจากนั้นไม่มีอะไรที่หยุดเธอได้

เธอมีรายการโชว์ในโทรทัศน์ระดับชาติระหว่าง 1974 - 1980 เล่นภาพยนตร์ แต่งเพลง ร้องเพลง ฯลฯ จนเป็นที่รู้จักไปทั่วแห่งหน เธอเป็นนักร้องลูกทุ่งหญิงของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับเกียรติสูงสุดในประวัติศาสตร์ จำนวน 25 เพลงของเธอได้รับแผ่นเสียงทองคำ เงิน และแพลตตินัม ผลงานเพลงของเธอ 25 ชิ้น ติดอันดับ 1 ของการจัดเพลงลูกทุ่งในระดับชาติ

Dolly Parton ไม่ข้องแวะยาเสพติด ไม่มีชื่อเสียงอื้อฉาวทางโลกีย์ เธออยู่ในกรอบศีลธรรมอย่างเหนียวแน่นจนเป็นขวัญใจของคนอเมริกันติดต่อกันเกือบ 4 ทศวรรษ เธอมีได้ดังด้วยเสียงเพลงเท่านั้น หากมี ‘ธรรม’ ประจำใจจนอยู่ในลูในทางผิดไปจากนักร้องจำนวนมากในรุ่นเดียวกัน

เธอบอกว่า “เราไม่อาจปรับทิศทางของลมได้ แต่เราสามารถปรับใบเรือได้”

“ถ้าต้องการเห็นรุ่งก็ต้องยอมรับมือกับฝน”

และ “พายุทำให้ต้นไม้มีรากลึกขึ้น”

